

อัตลักษณ์

**คริสตจักร เม็นโนไนท์ภาคตะวันออก แคนาดา คือชุมชนที่มีความหลากหลาย
ซึ่งได้ขับเคลื่อนด้วยความรักของพระเจ้า
และได้รับแรงบันดาลใจจากความหวังที่จะได้พบองค์พระเยซูคริสต์
พร้อมทั้งได้รับการน้อมนำโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์**

*เราเชื่อว่าพระเจ้ากำลังเรียกให้คริสตจักร เม็นโนไนท์ภาคตะวันออก แคนาดา เป็นคริสตจักรอณาแบ็บติสต์ ที่มีภาระใจในพันธะ
ร่วมกันกับ คริสตจักรเม็นโนไนท์ แคนาดา และ เม็นโนไนท์โลก ซึ่งสิ่งนี้คือประวัติศาสตร์และประเพณีที่เป็นมาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน โดยการเน้นไปที่: พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อของเรา ชุมชนเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตของเรา
และการปรองดองเป็นศูนย์กลางในพันธกิจของเรา ในฐานะชุมชนหนึ่งของประชาคมโลก
เราพยายามเข้าร่วมพันธกิจของพระเจ้าในโลกนี้ โดยสนับสนุนให้ทุกคนได้ตอบสนองต่อของประทานแห่งความรัก
ที่พระเจ้าทรงเปิดเผยผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ ดังที่ไดกล่าวไว้ในพระคัมภีร์*

วัตถุประสงค์

เราสามารถตัวกันเป็นคริสตจักรระดับภูมิภาคก็เพื่อ:

- เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการเข้าร่วม นมัสการ สร้างสาวก และทำพันธกิจต่างๆ
- เพื่อส่งเสริมผู้นำให้มีความหวัง มีวิสัยทัศน์ และรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น
- เพื่อหล่อหลอมสร้างพันธกิจแห่งการประนีประนอมของพระเจ้า รวมทั้งสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง

ค่านิยม

ความเป็นที่รัก – ต่อหน้าพระเจ้า ทุกชีวิตล้วนมีความเสมอภาค มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน และถูกสร้างขึ้นตามพระฉาย
ของพระเจ้า

จิตวิญญาณ – การนมัสการและการอธิษฐาน เป็นพื้นฐานแห่งความรักของพระเจ้าที่เชื่อมเราเข้าสู่การฟื้นฟูร่วมกับ
พระวิญญาณบริสุทธิ์

การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น – เราทุกคนต่างกระหายใคร่รู้ ว่าพระเจ้ากำลังทำอะไรกับชีวิตของเรา และกับโลกนี้
แน่นอนว่าเราพร้อมที่จะเปิดรับความเปลี่ยนแปลง

ชุมชน – เราจะพัฒนาการเติบโต เรียนรู้ และการอุทิศรับใช้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น และพร้อมรับฟังเสียง
ของพระเจ้าไปด้วยกัน

ไมตรีจิต – ทุกคนต่างได้รับการต้อนรับเข้าสู่โต๊ะแห่งพระคุณของพระเจ้า

สันติภาพและความยุติธรรม – เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในสันติสุขของพระเจ้า และในสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง

ทั้งอัตลักษณ์ วัตถุประสงค์ และค่านิยม เป็นสิ่งที่เรานำมารวมกันเป็นนิมิต และความเชื่อของเราในทั่วทุกเขต
ในนามของ คริสตจักรเมนโนไนท์ แคนาดา (Mennonite Church Canada)

*พระเจ้าทรงเรียกให้เราเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ และโดยฤทธิ์แห่งพระวิญญาณอันบริสุทธิ์ ได้สร้างให้เราเติบโต
เป็นชุมชนแห่งพระคุณ ความปิติยินดี และสันติสุข เพื่อให้การรักษาเยียวยา และความหวังใจในพระเจ้าไหลผ่านตัว
เราไปสู่มนุษยทุกคน*

ความสำคัญในปี 2022-2027

- **การนำร่องสู่การเปลี่ยนแปลง:** ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม การประยุกต์
และความสามารถในการปรับตัว เพื่อให้คริสตจักรสามารถขับเคลื่อนฤดูกาลแห่งการเปลี่ยนแปลงได้
ซึ่งรวมถึงการสำรวจรูปแบบการนำเสนอใหม่ๆ ในการติดตามพระเยซูคริสต์ และการเป็นคริสตจักรหนึ่ง
เดียวกัน
- **การพัฒนาผู้นำ:** คือการเสริมสร้างผู้นำ เพิ่มพูนความเชื่อ และการเตรียมบุคคลให้พร้อมสำหรับการก่อตั้ง
คริสตจักร พันธกิจในการอภิบาล และเป็นผู้นำฝ่ายฆราวาส
- **อภิบาลกลุ่มชนหลากรุ่น:** ร่วมมือกับคริสตจักรและพันธมิตรด้านพันธกิจ ในการสนับสนุนการสร้างชุมชน
หลากรุ่นให้มีความเชื่อ รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนและคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ เพื่อส่งมอบและ
สร้างเสริมโอกาสในการพัฒนาความเป็นผู้นำ
- **โอบอุ้มความหลากหลาย:** เชื้อเชิญและท้าทายคริสตจักรให้สำรวจความหลากหลาย และพระพรที่ล้นเหลือ
จากคนของพระเจ้า โดยที่กระบวนการนี้จะต้องมีส่วนประกอบทั้งทางด้านจิตใจ ความคิด นโยบาย
และโครงสร้าง ซึ่งเราได้มีชีวิตที่ถูกเรียกให้มีความเป็นสหภาพ เป็นคริสตจักร ที่มีความหลากหลาย
ครอบคลุม และเข้าถึงได้ในทุกวัฒนธรรม
- **แสวงหาสันติภาพและความยุติธรรม:** สนับสนุนและส่งเสริมให้คริสตจักร มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
ด้านสันติภาพและความยุติธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานหลักข้อเชื่อของอนาแบปติส-เมนโนไนท์
รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชนพื้นเมืองกับผู้ตั้งรกรากถิ่นฐานใหม่ การดำเนินการด้านธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การสร้างศักยภาพในการทำสิ่งต่างๆ ข้ามวัฒนธรรม และการต่อต้านการเหยียดสีผิวและ
เชื้อชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่เรากำลังเน้นย้ำในเวลานี้